

สรุปรายงานแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบทดสอบก่อนเรียน (Post-test)

และใบประกาศนียบัตร


กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและพนักงานราชการ หลักสูตร Eo๙ มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	(Pre-test)	(Post-test)	ใบประกาศ
๑	นายชวณะ ทองเย็น	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒	นายสุรเชษฐ์ อึ้งวิจารณ์ปัญญา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓	นายศรายุทธ ธาณินวัฒน์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๔	นายภฤช นุชแผน	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๕	นางสาวภาภาภัทร พุทธิกันต์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๖	นายเชษฐากฤษ คารวพงศ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๗	นางสาวกิริยา แดงบุตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๘	นางสาวรุ่งฤดี ชีระพงษ์รามกุล	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๙	นางสาวณัชฌาภรณ์ เจริญศักดิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๐	นางสาวอลิสสา กิริตติณ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๑	นางสาวพิชญญา วีระพันธ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๒	นายวรวิช แซ่หลี่	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๓	นายชัยยุทธ แยมโพธิ์	ปศุสัตว์อำเภอพนสนิมคม	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๔	นายมงคล โพธิ์ศรี	ปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๕	นายเฉลิมชัย แซ่โจ้ว	ปศุสัตว์อำเภอบ้านบึง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๖	นายชัยวัฒน์ สุรินทร์	ปศุสัตว์อำเภอพานทอง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๗	นายธานี กองอ่อน	ปศุสัตว์อำเภอหนองใหญ่	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๘	นายอัศวิน ศรีถาการ	ปศุสัตว์อำเภอบ่อทอง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๑๙	นายสุเมธ จันทร์เพ็ญ	ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๐	นายไพโรจน์ มาแสง	ปศุสัตว์อำเภอเกาะจันทร์	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๑	นายไมตรี จุปะนะเต	ปศุสัตว์อำเภอเกาะสีชัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๒	นายพินิจ สังข์รัตน์	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๓	นางสาวสุพัตรา พลไกรสร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๔	นายอริอุษย์พันธ์ ไชยพิเศษ	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๕	นางดวงกมล เปรมอำพล	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๖	นางสาวธัญญ์พิชชา ศิริโชติวรภานัน	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๗	นางสาวเบญจวรรณ อินทรสม	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม

(นายพจน์ ลิขเนนุกฤษฏี)

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	(Pre-test)	(Post-test)	ใบประกาศ
๒๘	นางสาวธัญภา จันทองทิพย์	นักวิชาการสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๒๙	นางสาววันเพ็ญ นามวิชา	นักวิชาการสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๐	นายราเชน ศรีนันท์	นักวิชาการสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๑	นางสาวแสงมณี แก้วด่านจาก	นักวิชาการสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๒	นายดิลก เทียมภักดี	นักวิชาการสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๓	นายโชควิวัฒนา ชมาวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๔	นางสิริกร จันทร์เพ็ญ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๕	นายธานัท ทองแพงเจริญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๖	นายสุวิทย์ ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๗	นายอิสระพงษ์ แก้วใส	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๘	นายภาพงษ์ แสงจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๓๙	นายศักดิ์ศิริ เชนอำนาจ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๔๐	นางสาวดวงเดือน ปัดอาสา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๔๑	นายสิทธิ พิพัฒน์วโรดม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๔๒	นายวุฒิชัย ฤทธิ์ศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๔๓	นายหัสสลด หิตมุล	พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๔๔	นางสาวสาวินีย์ ลักขุร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๔๕	นางสาวลลิตลักษณ์ พิมพ์ผุย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม
๔๖	นางสาวลลิตยา สารบุตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านการอบรม


(นายพจน์ สอนนุกฤษณ์)
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี